



พลอากาศเอก มานิต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



**กองทัพอากาศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือ
"การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid"**



พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จ่านงค์ รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ของการพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid" ระหว่างกองทัพอากาศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การต้อนรับและลงนาม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ กองบิน ๒



พลอากาศตรี อติชาติ ศิลาพันธ์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ เพื่อแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกประวัติ หน่วย กิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบตรวจจับของกองทัพอากาศ กองบิน ๔



พลอากาศตรี ฐากร สมิตถะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการบินและอวกาศ สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะ เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบตรวจจับของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชา กองบิน ๒



พลอากาศตรี อลงกรณ์ วิณณรต รองปลัดบัญชาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชา ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน



พลอากาศตรี อาทิตย์ อุวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายสัมพันธ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ฝ่ายพลเรือน ในโอกาสประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน และคณะ ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน โดย มี พันเอก (พิเศษ) กัญจน์ณัฐ เพชรแสง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจและปัญหาด้านความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน

ตรวจเยี่ยมสายวิทยากรด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒๓



พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยากรด้านการศึกษ การฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองทัพอากาศ ทำความสะอาดถนนและพื้นที่เพื่อลดฝุ่นละออง



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดน้ำล้างถนน และทำความสะอาดต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Big C สาขาพระราม ๒ และตลอดแนวถนนพระราม ๒ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก

จัดรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดน้ำล้างถนน และทำความสะอาดต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ในเส้นทางเดินรถตั้งแต่ สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ถึง ถนนเลียบบคลองสายใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณปัญหาฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบเพื่อช่วยลดปริมาณปัญหาฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบ ๓๗ ปี



กองบิน ๗ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบ ๓๗ ปี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมบริจาคโลหิตโดยได้โลหิตทั้งสิ้น ๘๕ ยูนิท คิดเป็นจำนวน ๒๙,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม รุประเทมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

เปิดทำการทุกวันเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

โดยมีกรให้บริการ

- ตรวจโรคทั่วไป(อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, ตา, หู คอ จมูก)
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พักพูด ตรวจการได้ยิน)
- แพทย์แผนไทย
- กทันตกรรม
- คลินิกผู้สูงอายุ

ไว้แก่ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
ที่มีสิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิเงินสด

ติดต่อสอบถาม
โทร.0 2534 7500, 08 3756 0870
หรือติดตามการให้บริการได้จาก
<http://rtafhospital.rtaf.mi.th>
f sw.ทหารอากาศ-สีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

คลินิกนอกเวลาราชการ กพล.ทอ.

ปรับเปลี่ยนการให้บริการ

ตั้งแต่ ก.พ.62 เป็นต้นไป

คลินิกทันตกรรม เป็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.

งดคลินิกวัดซีน นอกเวลาราชการ

ติดต่อ
คลินิกทันตกรรม ☎ 02-534-5511
ประชาสัมพันธ์ ☎ 02-534-6083

**ค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ 450 บาท เบิกได้ 50 บาท

BUWFS

สำนักงานที่ปรึกษาทางกีฬาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท นอร์ธเวสต์โปรโมชัน จำกัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการแข่งขันมวยการต่อสู้

“ศึก M-150 พลังก์ปิ่น สะท้านโลก”

ไบนัดยุทธ์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๕๕-๑๕.๕๕ น.
ณ อภิเมฆยิมมิวตราเวลดรตที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพฯ

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่องบางกอก ๗

โรงพยาบาลจันทรบุเกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
และ
มูลนิธิโรงพยาบาลจันทรบุเกษา

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สร้างศูนย์ไตเทียม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๓)
กอด ณ โรงพยาบาลจันทรบุเกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

“ หนึ่งใจหนึ่งใจ สู่ร้านใจผู้รับ ”
ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
สอบถามได้ที่ 034-996447-51 ต่อ 38512

ชื้อบัญชี กองทุนผ้าป่า 480 รพ.จันทรบุเกษา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขบัญชี 345-2-46631-5